
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

สรุปข่าวประจ าวันที่ 18 ม.ค. 67   
ส่ือสิ่งพิมพ์       
- ช่อง 7HD จัดให้ '7HD คิดดี คิดส์เดย์' ฉลองวันเด็กสุดฟิน (แนวหน้า 18 ม.ค. 67 หน้า 18) 
- นายทุนกรุงเทพฯรุกป่าสงวนเพชรบูรณ์ สร้างรีสอร์ต–ท้าถนนทับที่ลุ่มน ้าเขาค้อ (มติชน 19 ม.ค. 66 หน้า 14) 
- ล่ามอดไม้บุกโค่นป่าเขานางจันทร์ (เดลินิวส์ 19 ม.ค. 66 หน้า 11) 
สื่อออนไลน์  
- ปลัดตุ๋มเอาจริงสั่งปูพรมป่าไทรโยค ตั้งด่านปิดประตูเข้าดงลึก (บ้านเมือง 17 ม.ค. 67) 
www.banmuang.co.th/news/region/364377 
- วช.ร่วมกับหลายหน่วยงานจัดฟอรั่มไม้มีค่า ‘สร้างเสน่ห์ชุมชนสีเขียว’ (เดลินิวส์ 18 ม.ค. 67)  
www.dailynews.co.th/news/3093045/ 
- ช่อง 7HD จัดให้ '7HD คิดดี คิดส์เดย์' ฉลองวันเด็กสุดฟิน (แนวหน้า 18 ม.ค. 66) 
www.naewna.com/entertain/781344 
- กมธ.ปปง.จี้กรมป่าไม้-ปปง.จับมือสางคดีเขมือบป่ากว่า 6,900 ไร่ใน “ภูเรือ-ด่านซ้าย” (ผู้จัดการออนไลน์ 17 
ม.ค. 67) https://mgronline.com/local/detail/9670000004984 
- “กมธ.ป.ป.ง.” จี้กรมป่าไม้-ป.ป.ง.พิจารณาใหม่ คดีเขมือบป่าภูเรือ - ด่านซ้าย กว่า 6,900 ไร ่(สยามรัฐ 17 
ม.ค. 67) https://siamrath.co.th/n/507753 
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 มอดไม้หนาว! ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ สั่งอธิบดีป่าไม้ล้างบางขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ ลอบ
ตัดไม้ประดู่ยักษ์อายุกว่า 200 ปีป่า อ.ไทรโยค เตรียมตั้งด่านปิดปากทางเข้าป่าลึก สกัดตัดไม้ล่าสัตว์ป่า 
 
จากกรณีเจ้าหน้าที่ปกครอง ป่าไม้ ทหาร ต ารวจ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ลุยบุกป่าบ้านชายทุ่ง จับกุมยึดไม้
ท่อนและไม้แผ่นที่ขบวนการค้าข้ามชาติ ลักลอบตัดไม้ประดู่ขนาดยักษ์ อายุกว่า 200 ปี และท าการแปรรูปเป็น
แผ่นขนาดใหญ่ ในพ้ืนที่ป่าบ้านชายทุ่ง อ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี ตามข่าวที่ได้เสนอไปแล้ว 
ความคืบหน้า เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 17 มค. 2567 หลังได้รับรายงานเรื่อง มีการลักลอบตัดโค่นไม้ประดู่
ขนาดยักษ์ ในพ้ืนที่ป่าสงวนวังใหญ่-แม่น้ าน้อย อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ด าเนินการ
ปราบปรามกลุ่มขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ อ.ไทรโยค และพ้ืนที่ป่าทั้งจังหวัดกาญจนบุรีอย่าง
เฉียบขาด และขณะนี้ได้รับรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้สนธิก าลัง เข้าปูพรมลาดตระเวนตรวจสอบ จนพบที่เกิดเหตุ
และท าการจับกุมยึดไม้ของกลางได้ท้ัง 2 จุด และจะด าเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป 
ขณะเดียวกันนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวในเรื่องนี้ว่า หลังได้รับค าสั่งจากนายจตุพร บุรุษพัฒน์ 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ไทรโยค น าก าลังร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งด าเนินการติดตามตรวจสอบ จับกุมกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้ผู้กระท าความผิด
ในทันที ซึ่งทราบว่าได้สนธิก าลังร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งปกครอง ทหาร ต ารวจ ป่าไม้ เข้าปฎิบัติการ
ตรวจสอบ พบมีการลักลอบตัดไม้ 2 จุด เจ้าหน้าที่ได้ท าการยึดไม้ของกลางไว้ทั้ง 2 จุด แต่ยังไม่สามารถน าไม้
ของกลางออกจากป่าได้ เนื่องจากที่เกิดเหตุอยู่ในพ้ืนที่บริเวนภูเขาสูง เจ้าหน้าที่ได้วางก าลังเฝ้าไม้ของกลาง 
เพ่ือหาเส้นทางท าไม้ของกลางออกจากป่าต่อไป 
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อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ตั้งด่านตลอด 24 ชั่วโมง บริเวณหน้าที่ท าการ
ออป. ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการปิดประตูเข้าสู่ป่าลึก ป้องกันการลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ป่า และลักลอบเข้าไปตัดไม้
ท าลายป่าได้เป็นอย่างดี รวมทั้งจัดให้มีการลาดตระเวนอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าจะสามารถป้องกันการบุกรุกตัดไม้
ท าลายป่า ล่าสัตว์ป่าได้อย่างแน่นอน 
 

ด้าน นายเนรมิต เหลืองอร่ามฟ้า นายอ าเภอไทรโยค เผยว่า หลังทราบเรื่องมีการลักลอบตัดไม้ประดู่ขนาดยักษ์ 
ซึ่งเป็นไม้หวงห้าม ได้สั่งการให้ นายกิรติ จิณแพทย์ ปลัดอาวุโส นาย ศิริ นิลขาว ปลัดอ าเภอศูนย์ด ารงธรรม 
น าก าลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนไทรโยคที่7 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ กจ.1 ต าตรวจป่าไม้ ทหารฉก.
ลาดหญ้า ตชด.136 เจ้าหน้าที่ ออป. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ต าบลวังกระแจะ เข้าร่วมตรวจสอบ จ านวน 2 
จุด ในพ้ืนที่ป่า บ้านชายทุ่งหมู่ที่ 9 ต.วังกระแจะ จุดที่ 1 บริเวณหลังสวนป่า ออป. พบไม้ประดู่ถูกโค่นล้ม
จ านวน1ต้น จุดที่ 2 พบไม้ประดู่ถูกโค่นล้มจ านวน1ต้น และไม้แปรรูปบางส่วนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ท าการยึดไม้
และด าเนินคดี 
ส่วนเรื่องการตั้งด่านที่หน้าที่ท าการออป.นั้น คงต้องร่วมมือกับหน่วยงานหลายฝ่ายที่เก่ียวข้อง ทั้งปกครอง  
ป่าไม้ ทหาร ต ารวจ จะได้เรียกประชุมปรึกษา ว่าเห็นควรอย่างไร เพ่ือด าเนินการตั้งด่านโดยเร่งด่วน ต่อไป 
 
นายไพโรจน์ เขียวแก้ว หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ไทรโยค.-หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.1 (ท่าเสา) 
เผยว่า จุดที่มีการลักลอบตัดโค่นไม้ประดู่ขนาดใหญ่ และแปรรูปเป็นแผ่นนั้น ตนได้น าก าลังเข้าจับกุมไปหลาย
วันก่อนหน้านี้ และร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสภ.ไทรโยค เพื่อติดตามจับกุมผู้กระท าผิดไปแล้ว 
แต่ยังไม่สามารถน าไม้ของกลางออกจากป่าได้ จนมีการสนธิก าลังหลายหน่วยงาน เข้าตรวจสอบพื้นท่ีป่าบ้าน
ชายทุ่ง และพบมีการลักลอบตัดไม้เพ่ิมอีกจุด ส่วนไม้ของกลางทั้ง 2 จุด ประกอบด้วยไม้ประดู่ท่อน 5 ท่อน 
ปริมาตร 6.27 ลบ.ม. ไม้ประดู่แปรรูป 1 แผ่น ปริมาตร 2.112 ลบ.ม. รฐัเสียหาย 197,890 บาท ส่วนไม้ของ
กลาง ไม่สามารถน าออกากป่า ด้วยพื้นที่เป็นเขาสูงชัน จึงต้องทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุก่อน ส่วนเรื่องตั้งด่านก็พร้อม
ด าเนินการ เชื่อว่าจะสามารถป้องปรามได้เป็นอย่างดี 

 
อย่างไรก็ตาม ในเรื่องขบวนการลักลอบตัดไม้บริเวนพื้นที่ป่านี้ ซึ่งเป็นป่าสมบูรณ์ต้นน้ าล าธาร ลุ่มน้ าชั้น 1 เอ 
และมีต้นประดู่ขนาดใหญ่ยักษ์ ขึ้นอยู่มากมายเป็นดงใหญ่ ทราบว่ามีออเดอร์จากนายทุนสั่งเฉพาะไม้ประดู่ 
เนื่องจากไม้พะยูงเริ่มหายาก เนื่องจากมีการปราบปรามอย่างจริงจัง เลยเปลี่ยนมาเป็นไม้ประดู่ ซึ่งดูจะหาง่าย
กว่าและมีแทบทุกป่าเมืองไทย โดยเฉพาะไม้ที่มีขนาดใหญ่ ดังที่มีการจับกุมในครั้งนี้ หน้ากว้างไม่ต่ ากว่า 1.50 
เมตร ยาว 2.00 เมตร หนา 3 นิ้ว แค่เพียงพ้นออกจากป่า จะมีราคาอยู่ที่แผ่นละกว่า1แสนบาท และถ้าไปถึงใน
ตัวเมืองกาญจนบุรี จะมีราคาเพ่ิมเป็น 2 เท่าตัว ถ้าลักลอบส่งไปยังต่างประเทศจะเพ่ิมขึ้นเป็น 10 เท่าตัว ด้วย
มีราคาสูงเป็นสิ่งล่อใจ จึงมีขบวนการลักลอบค้าไม้ข้ามชาติเห็นแก่ได้ ทั้งในพ้ืนที่และภายนอก ลักลอบเข้าป่า
อนุรักษ์ ตัดโค่นไม้ประดู่ซึ่งเป็นไม้หวงห้ามดังที่เป็นข่าว 
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เมื่อวันที ่17 ม.ค.67 ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำต ิ(วช.) กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร ์วิจัย
และนวัตกรรม ร่วมกับ กรมป่ำไม้ ส ำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องคก์ำรมหำชน) 
และธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร พร้อมชุมชนต้นแบบ จัดงำนฟอร่ัมไม้มีค่ำ 

“สร้ำงเสน่หชุ์มชนสีเขียว: Enchanting Green Community” เพ่ือผลกัดนัใหเ้กิดการน าผลงานโครงการ

ชมุชนไมมี้คา่ไปสูก่ารใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม โดยมี ดร.วิภารตัน ์ดีอ่อง ผูอ้  านวยการส านกังาน

การวิจยัแหง่ชาต ิเป็นประธานเปิดงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พรอ้มกนันี ้ศ.ดร.สนิท อกัษรแกว้ ประธานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติและ

ประธานคณะอนกุรรมการขบัเคล่ือนชมุชนไมมี้คา่ ไดบ้รรยายพิเศษในเรื่อง “ชมุชนไมมี้คา่ เพิ่มป่า เพิ่ม

รายไดใ้หช้มุชน” แลว้มีการมอบประกาศเกียรติคณุ”ชมุชนไมมี้คา่” การเสวนาและการจดันิทรรศการ โดยมี

ผูบ้รหิารจากหนว่ยงานและสถาบนัการศกึษาตา่ง ๆ ผูน้  าชมุชน นิสิต นกัศกึษา และส่ือมวลชน ไดเ้ขา้

รว่มงานดงักลา่ว 
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ดร.วิภารตัน ์กลา่ววา่ วช.รว่มกบัหนว่ยงานภาคีเครือขา่ย ไดแ้ก่ ส  านกังานพฒันาเศรษฐกิจจาก

ฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน) กรมป่าไม ้และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร จดังานฟอรั่ม

ไมมี้คา่ “สรา้งเสนห่ช์มุชนสีเขียว: Enchanting Green Community” เพ่ือเผยแพรอ่งคค์วามรู ้ผลงานวิจยั 

เทคโนโลยี และนวตักรรม ใหแ้ก่หนว่ยงานภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้ง ภาคเอกชนท่ีรว่มขบัเคล่ือน เครือขา่ยผูใ้ช้

ประโยชน ์รวมถึงประชาชนทั่วไปอย่างกวา้งขวาง  

รวมทัง้สรา้งโอกาสการพบปะเพื่อแลกเปล่ียนขอ้คดิเห็น ขอ้เสนอแนะและผลกัดนัใหมี้การน าผลงาน

เหลา่นัน้ไปตอ่ยอดและใชป้ระโยชนใ์นเชิงพืน้ท่ี/ชมุชน ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งชอ่งทางท่ีส าคญัของความส าเรจ็ใน

การขบัเคล่ือนโครงการชมุชนไมมี้คา่ใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัแพรห่ลายในวงกวา้ง และการจดังานในครัง้นีถื้อเป็นครัง้

แรกท่ีมีการจดัพิธีประกาศเกียรติคณุ “ชมุชนไมมี้คา่” ระดบัประเทศ รวมทัง้การสรา้งทตูเยาวชน “ชมุชนไม้

มีคา่” การจดังานฟอรั่มไมมี้คา่ในครัง้นี ้ถือเป็นการผสานพลงัความรว่มมือและบรูณาการท่ีเช่ือมโยงกนัจาก

ทกุภาคสว่น เพ่ือสนบัสนนุใหเ้กิดการเพิ่มพืน้ท่ีป่า สง่ผลทัง้ในเชิงเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม สามารถ

ลดจ านวนก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์และสรา้งความสมดลุของระบบนิเวศอยา่งยั่งยืนตอ่ไป 

ทางดา้น ศ.ดร.สนิท กล่าวว่า ถา้เราไมใ่ชป่้าชมุชนมาแกปั้ญหาเรื่องป่าไมจ้ะมีความล าบากใน

อนาคต ซึ่งวาระส าคญัของโลก ตอ้งกา้วขา้มปัญหาวิกฤตท่ีครอบคลมุอยู ่4 ประเดน็ส าคญั ประเดน็แรก คือ 

การเปล่ียนแปลงสภาวะภมูิอากาศ หรือ สภาวะโลกรอ้น ประเดน็ท่ีสอง คือ การเป็นสมาชิก UN เราตอ้งมี

การรายงานเปา้หมายเรื่องคารบ์อน ซึ่งประเทศไทยไดร้ว่มลงนามท่ีจะมุง่สูก่ารเป็นประเทศท่ีมีความเป็น

กลางทางคารบ์อน จงึตอ้งมีพืน้ท่ีสีเขียวท่ีเป็นท่ีกกัเก็บคารบ์อน  

 ประเดน็ท่ีสามเรื่อง การก าหนดพืน้ท่ีป่าไมใ้หช้ดัเจน ประเทศไทยตัง้เปา้หมายวา่ตอ้งมีป่าไมร้อ้ยละ 

40 ถึงจะสามารถพฒันาสู่ความยั่งยืนได ้ปัจจบุนัป่าอนรุกัษถื์อว่ามีเพียงพอ แตส่ิ่งท่ีนา่เป็นหว่งคือป่า

เศรษฐกิจ ท่ีมีเพียงรอ้ยละ 15 หรือประมาณ 48 ลา้นไร ่จึงตอ้งน าโครงการนีไ้ปด าเนินการผลกัดนั และตอ้ง

วางเปา้หมายภายใน 10 ปีขา้งหนา้ เพ่ือเพิ่มพืน้ท่ีป่าเศรษฐกิจท่ีขาดอยู ่ 

ประเดน็ท่ีส่ี คือ การยกระดบัเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือใหส้อดรบัในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

แหง่ชาต ิฉบบัท่ี 13 ท่ีเนน้เศรษฐกิจชมุชนฐานรากใหเ้กษตรกรไดมี้คณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ โดยรฐับาลไดเ้อา

จรงิเอาจงัในเรื่องนี ้โดยแผน 10 ปี จะตอ้งยกระดบัรายได ้2.6 ลา้นครวัเรือน มีตน้ไม ้1,040 ลา้นตน้ มีป่า

เศรษฐกิจเพิ่มขึน้ 26 ลา้นไร ่คดิมลูคา่ทางเศรษฐกิจถึง 1,000 ลา้นบาท ซึ่งพืน้ท่ีในการปลกูป่าชมุชนของ

ประเทศไทยถือวา่ไดเ้ปรียบสามารถปลกูป่าไดท้กุท่ีทกุระดบัของประเทศ 

 ภายในงานฯ จดัใหมี้พิธีมอบประกาศเกียรติคณุ “ชมุชนไมมี้คา่” ระดบัประเทศ จ านวน 17 ชมุชน 

การเสวนาในหวัขอ้ตา่ง ๆ ท่ีนา่สนใจ ไดแ้ก่ การเสวนา “ชวนคยุชวนคิด: ปลกูไมมี้คา่จากตน้กลา้ สู่ Carbon 
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Neutrality”, การเสวนา “ไมมี้คา่…จากป่าสู่คน…ชมุชนยั่งยืน…พลิกฟ้ืนเศรษฐกิจไทย” และการแขง่ขนั

เทคนิคการพดู “สรา้งทตูเยาวชน” ชมุชนไมมี้คา่ ครัง้ท่ี 1 (1st TED Talks & Guardians of the Forest) 

นอกจากนี ้ยงัมีการจดัแสดงนิทรรศการผลงานของหนว่ยงานบรูณาการขบัเคล่ือน 4 หนว่ยงาน และชมุชน

ท่ีไดร้บัประกาศเกียรติคณุ ดีเดน่ 8 ผลงาน รวม 12 ผลงาน 

ส าหรบัการขบัเคล่ือนโครงการชมุชนไมมี้คา่ เกิดขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตรี เม่ือวนัท่ี 18 ก.ย.61 ได้

มอบหมายให ้วช. ส านกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน) กรมป่าไม ้และธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร เป็นหนว่ยงานหลกัในการบรูณาการการขบัเคล่ือน เพ่ือใหบ้รรลุ

เปา้หมายท่ีตัง้ไว ้5 กลไกหลกั ไดแ้ก่ 1) การปลดล็อกทางกฎหมายและมาตรการท่ีเก่ียวขอ้ง 2) การ

เพาะพนัธุ ์ขยายพนัธุก์ลา้ไมมี้คา่ทางเศรษฐกิจ 3) การวิจยั เพ่ือสรา้งความเขม้แข็งและยั่งยืน 4) การขยาย

ผลในพืน้ท่ีทั่วประเทศไทย และ 5) การประเมินมลูคา่ การตลาด และแปรรูป จนสามารถผลกัดนัใหเ้กิดการ

น าผลงานโครงการชมุชนไมมี้คา่ไปสูก่ารใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งแพรห่ลายและเป็นรูปธรรม ผา่นการจดังาน

ฟอรั่มไมมี้คา่ “สรา้งเสนห่ช์มุชนสีเขียว: Enchanting Green Community” ในครัง้นี ้

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่อง 7HD จัดเต็มขนโชว์พิเศษสดุเอ็กซ์คลูซีฟเพื่อน้องๆ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจ าป ี2567 ใน
กิจกรรม “7HD คิดดี คิดส์เดย์” ภายใต้แนวคิด ชวนเด็กดี มารกัษ์โลก น าถุงขนมแลกรับของขวัญพิเศษ พร้อมความ
บันเทิงโดนใจจากนักแสดงคนดงัคนข่าวสุดฮอต การ์ตูนเดน่ รายการยอดฮิตให้น้องๆ ร่วมจอยๆ กันอย่างคับคั่ง ณ 
ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 

บรรยากาศที่ศูนย์การค้า เดอะไนน์เซ็นเตอร์ พระราม 9 คึกคักเต็มไปด้วยรอยยิ้ม พร้อมยังได้เพลิดเพลินไปกับ
โชว์สุดพิเศษทั้งร้องเพลงและเลน่เกมจากเหล่านักแสดงช่อง 7HD ได้แก ่ปูเป้-เกศรินทร์ น้อยผึ้ง, เจนนี่-ชยิสรา วัฒนะ
นาวนิ, แอนน่า กลึคส,์ ภูมิ-เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ ์และอ้น-อัครวัฒน์ จุมพลววิัฒน ์ร่วมด้วยทีมนักแสดงจากละคร
พื้นบา้นเร่ืองดัง ดาบเจ็ดสีมณีเจด็แสง ผู้ประกาศข่าวอารมณ์ดบี-ีกมลาสน์ เอียดศรีชาย แท็กทีมมากับลา่มภาษา
มือ เพลงรบ ฐิติกุลดิลกและ 2 ดีเจจากคลื่น Goodtime Radio88.5 FM อย่างดีเจแบงค์-กรมิษฐ์ คงสุขสกุลโรจน,์ดีเจ
เจได-เศรษฐศิษฎ์ ลิ้มกษิดิ์เดช นอกจากนี้น้องๆ ยงัได้ตืน่ตาตื่นใจสนุกไปกบัการแสดงพิเศษ GAZILLIONBUBBLE 
SHOW โชว์ฟองสบูย่ักษ์สุดมหัศจรรย์โดย “ฟาน ยาง” และ ทารีน่าโบเทส Miss Thailand World 2023พร้อมด้วย
ความพิเศษจากการ์ตูนดงัสุดสัปดาห์ส่งอุลตร้าแมนเบลซาร์กับอุลตร้าแมน Z สร้างความคึกคักและการโชว์ศิลปะการ
ต่อสู้จาก เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม และ เพชรสุขุมวิท บอยบางนา ยอดฝีมือมวย ONE ลุมพิน ีมาร่วมจัดเต็ม ขาด
ไม่ได้กับความสนุก จากคาราวานของ พี่จ้าจ๊ะทิงจา และสุขล้นๆ ไปกับบูธกิจกรรมต่างๆจากผู้ใหญ่ใจดีซุ้มเกมจาก
พันธมิตร อาทิกรมป่าไม้ กรมทรัพยากรน้ า มูลนิธิสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทยวัดจากแดง แอนน่า กลึคส์นางเอกสาวขวัญ
ใจแฟนคลับวัยจิว๋ขอเป็นตัวแทนเผยว่า “บรรยากาศคึกคักสนกุมากเลยค่ะ เห็นรอยยิ้มจากนอ้งๆ พวกเราก็ดีใจที่ได้
เป็นส่วนหนึ่งจากช่อง 7HD ที่ท ากิจกรรมเพื่อเป็นของขวัญวันเด็กให้กับน้องๆ มอบความบนัเทิงและของขวัญพิเศษที่
พวกเรา ช่อง 7HD จัดให้กันอย่างเต็มที่ และเนื่องในโอกาสวนัเด็กแห่งชาติปนีี้ พวกเราขอให้น้องๆ เป็นเด็กดีของคุณ
พ่อคุณแม่มีความขยันหมั่นเพียร “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” สม
กับค าขวัญวันเด็กในปนีี ้
นะคะ” ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆไดท้าง ช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 สดออนไลน์ BUGABOO.TV และช่องทาง
ออนไลน์ Ch7HD (Facebook, IG, TikTok, X,YouTube) และ เว็บไซต ์www.ch7.com 
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 “กมธ.ป.ป.ง.” จี้กรมป่าไม้-ป.ป.ง.พิจารณาคดีเขมือบป่า ภูเรือ - ด่านซ้าย กว่า 6,900 ไร่ ใหม่ 
ให้ ป.ป.ง. เร่งด าเนินคดีในการยึด อายัดทรัพย์ ที่พบว่ามีความผิดทั้งหมด และขอให้ กรมป่าไม้ได้
ด าเนินการพิจารณาแจ้งความด าเนินคดีนี้ใหม่ พร้อมกับเข้าจัดการทรัพย์สินที่ยึดอายัดนี้ให้ชัดเจนเพื่อ
ประโยชน์ต่อแผ่นดิน 
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ที่ห้องประชุมกรรมาธิการ N 407 ชั้น 4 อาคารรัฐสภาเกียกกาย นายเลิศศักดิ์ 
พัฒนชัยกุล ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร 
(กมธ.ป.ป.ช.) พร้อมคณะ กมธ. ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ เลขานุการ ร่วมกันพิจารณาข้อเท็จจริงกรณีการ
ครอบครองหรือการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในอ าเภอภูเรือ และอ าเภอด่านซ้าย จังหวัด
เลย ของ บริษัทเอกชน กับพวก ซึ่งเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน โดยได้เชิญเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและอธิบดีกรมป่าไม้ แต่ได้ส่ง
ผู้แทน ประกอบด้วย นายวิทยาพร จันทวาส นักสืบสวนสอบสวนช านาญการพิเศษ และ นายกรกฤษณ์ ปราบ
เขต นักสืบสวนสอบสวน ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รอง
อธิบดีกรมป่าไม้ นายคม ศรีสวัสดิ์ ผอ.ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม นายสราวุฒิ บุญเกื้อ ผอ.ส านัก
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จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 อุดรธานี และ นายยุทธศักดิ์ ไชยศักดา นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
การพิจารณา กมธ.ป.ป.ง. พิจารณาประเด็นการตรวจสอบข้อมูลเดิมที่มีการสอบสวนและข้อมูลเชิงลึกที่ถูก
น าเสนอผ่านสื่อ กรณี บริษัท  เอกชนรายหนึ่ง กับพวก บุกรุกยึดครองหรือท าประโยชน์ในอุทยานแห่งชาติและ
ป่าสงวนฯกว่า 6,200 ไร่ ใน อ.ภูเรือ จ.เลย  โดยขั้นตอนที่ คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีค าสั่ง
เด็ดขาดไม่ฟ้องคดีบริษัท กับพวก และข้อมูลส าคัญเก่ียวกับสภาพของที่ดินจ านวน 6,200 ไร่ ใน อ.ภูเรือ จ.เลย 
ที่อยู่ในความครอบครองของ บริษัท ปัจจุบันเป็นอย่างไร ซึ่งที่ประชุมมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยน์และพบ
ช่องว่างในการติดตามทรัพย์และความเสียหายที่มีช่องว่างที่สามารถตรวจสอบได้ โดยปรากฏข้อมูลความ
เสียหายในภาพรวมมีมากกว่า 6,900 ไร่ 
นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ประธาน กมธ.ป.ป.ง. กล่าวว่า จากข้อมูลที่ได้รับการชี้แจงจากผู้แทนส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ กรมป่าไม้ พบว่า ความเสียหายภาพรวมมีมากถึง 6,900 ไร่ ครอบคลุม
พ้ืนที่ อ.ภูเรือ และ อ.ด่านซ้าย ที่ยังคงรอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องติดตามทวงคืนที่ดินและเรียกคืนความเสียหาย กม
ธ.ป.ป.ง. จึงมีมติให้ ส านักงาน ป.ป.ง. ให้เร่งด าเนินคดีในการยึด อายัดทรัพย์ ที่พบว่ามีความผิดทั้งหมด และ
ขอให้ กรมป่าไม้ได้ด าเนินการพิจารณาแจ้งความด าเนินคดีนี้ใหม่ พร้อมกับเข้าจัดการทรัพย์สินที่ยึดอายัดนี้ให้
ชัดเจนเพื่อประโยชน์ต่อแผ่นดินและให้แจ้งเป็นรายลักษณ์อักษรต่อ กมธ.ป.ป.ช. ด้วย 


